



ที่ กค 0406.4/ 2.64

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม.10400

๒ กรกฎาคม 2553

เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการผู้เสียชีวิต

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการตำรวจแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด

ด้วยปรากฏว่ามีข้อหารือจากส่วนราชการเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีผู้เดินทางไปราชการได้เสียชีวิตก่อนที่จะเขียนรายงานการเดินทางและเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ซึ่งกรณีดังกล่าวกระทรวงการคลังได้เคยตอบข้อหารือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจไปแล้ว ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0526.5/21412 ลงวันที่ 28 กันยายน 2542 นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ถือปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กรณีผู้เดินทางไปราชการได้เสียชีวิตก่อนที่จะเขียนรายงานการเดินทางและเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามสิทธิของตนที่พึงได้รับตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงเห็นสมควรแจ้งเวียนให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ดังนี้

1. กรณีที่มีการยืมเงินจากทางราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ปฏิบัติ ดังนี้

1.1 กรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะและผู้ร่วมเดินทางเสียชีวิต ให้หัวหน้าคณะเป็นผู้จัดทำรายงานการเดินทางและลงลายมือชื่อยื่นแบบรายงานการเดินทาง รวมทั้งลายมือชื่อผู้รับเงินแทนข้าราชการผู้ถึงแก่ความตายดังกล่าว เพื่อหักล้างเงินยืมราชการ แต่ถ้าผู้ถึงแก่ความตายเป็นหัวหน้าคณะให้ผู้ร่วมเดินทางรายหนึ่งรายใดเป็นผู้จัดทำรายงานการเดินทางและลงลายมือชื่อยื่นแบบรายงานการเดินทางรวมทั้งลายมือชื่อผู้รับเงินแทนผู้ถึงแก่ความตาย เพื่อหักล้างเงินยืม

1.2 กรณีข้าราชการผู้ถึงแก่ความตายเดินทางไปราชการคนเดียว ให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการดังกล่าวตั้งแต่ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโสขึ้นไป ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการขึ้นไป ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้นขึ้นไป ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้นขึ้นไป เป็นผู้ลงลายมือชื่อยื่นแบบรายงานการเดินทางและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมทั้งลงลายมือชื่อผู้รับเงินในแบบรายงานการเดินทางดังกล่าว เพื่อหักล้างเงินยืมราชการแทนข้าราชการผู้ถึงแก่ความตาย

/ 2. ...

2. กรณีมิได้ยืมเงินจากทางราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

2.1 กรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะและผู้ร่วมเดินทางเสียชีวิต ให้หัวหน้าคณะเป็นผู้จัดทำรายงานการเดินทางและลงลายมือชื่อยื่นแบบรายงานการเดินทางและให้ทนายแห่งกองมรดกเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงิน แต่ถ้าผู้ถึงแก่ความตายเป็นหัวหน้าคณะให้ผู้ร่วมเดินทางรายหนึ่งรายใดเป็นผู้จัดทำรายงานการเดินทางและลงลายมือชื่อยื่นแบบรายงานการเดินทาง และให้ทนายแห่งกองมรดกเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงิน

2.2 กรณีผู้ถึงแก่ความตายเดินทางไปราชการคนเดียว หากทนายแห่งกองมรดกมีหลักฐานการจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของข้าราชการผู้ถึงแก่ความตายและได้แสดงเจตนาขอรับเงินตามหลักฐานดังกล่าวต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดของข้าราชการผู้ถึงแก่ความตาย ให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการดังกล่าวตั้งแต่ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโสขึ้นไป ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการขึ้นไป ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้นขึ้นไป ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้นขึ้นไป เป็นผู้จัดทำ รายงานการเดินทางและลงลายมือชื่อ ยื่นแบบรายงานการเดินทาง ทั้งนี้ ให้ใช้เอกสารและหลักฐานการจ่ายที่ทนายหนามายื่นและสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเดินทางจากทนายเพื่อประกอบการจัดทำ รายงานการเดินทางและให้ทนายแห่งกองมรดกเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิติ ชัยสุตร)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง
สำนักกฎหมาย
กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบด้านค่าใช้จ่ายในการบริหาร
โทร. 0-2273-9984